
              

กมธ. การศึกษา วุฒิสภา 
พิจารณาแนวทางการจัดการศึกษาภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคตดิเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) 
และพิจารณารายงานประจ าปี ๒๕๖๒ กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศกึษา 

เมื่อวันพุธที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ซึ่งเป็นการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex Meetings โดยผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละท่านต่างอยู่คนละสถานที่ตามมาตรการ
ของรัฐจากสภาวการณ์โคโรน่าไวรัส (Covid 19) โดยมี ดร.ตวง  อันทะไชย ประธาน กมธ. การศึกษา เป็นประธานการประชุม  
มีการพิจารณาประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

 
 

 
                                                 

                                                                  
                                                                      

 
 
 
 
 
 พิจารณาแนวทางการจัดการศึกษาภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 

๒๐๑๙ (COVID - 19) 

นายตวง  อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ ได้กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ยังไม่คลี่คลายและยังอยู่
ในช่วงเฝ้าระวัง และต้องด าเนินการตามมาตรการป้องกันตามที่ศูนย์
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในการแก้ปัญหาแพร่ระบาดโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ก าหนดอย่างเคร่งครัด ท าให้
น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
การต่างประเทศ รวมไปถึงระบบการศึกษาที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง 
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ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งในหลายประเทศได้มีการตั้งคณะกรรมการระดับชาติขึ้นเพ่ือพิจารณาการจัดรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบใหม่ โดยค านึงถึงเรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) รวมไปถึงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการใช้ชีวิตใหม่ เช่น การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือ การใส่ชุดป้องกันเชื้อไวรัส เป็นต้น แต่ส าหรับ 
ประเทศไทยยังไม่มีการด าเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม 

 
 

 

 

 

 

      ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ได้พิจารณาในเบื้องต้นแล้ว เห็นว่ามีประเด็น

ส าคัญที่ควรจะต้องเร่งด าเนินการในหลายประเด็น อาทิ การปฏิรูปการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของสภาวการณ์  

ในปัจจุบัน การกระจายอ านาจให้กับเขตพ้ืนที่การศึกษาในการบริหารจัดการการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพการ  

ในแต่ละพ้ืนที่ รวมไปถึงการช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดความพร้อม ขาดความสามารถในการด าเนินการให้ทันต่อสถานการณ์ 

ที่เปลี่ยนแปลงไปเพ่ือเป็นการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ทั้งนี้ ที่ประชุมจึงเห็นควรให้มีการตั้งคณะท างานขึ้นคณะหนึ่ง 

จ านวน ๑๐ – ๑๕ คน เพ่ือด าเนินการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งจัดท าข้อเสนอแนะหรือมาตรการในการด าเนินการ

เสนอต่อรัฐบาลเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 พิจารณารายงานประจ าปี ๒๕๖๒ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
 
  นายตวง  อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ ได้กล่าว

ต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา ครั้งที่ 
๙/๒๕๖๓ วัน พุธที่  ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ ได้มีการพิจารณารายงาน 
ผลการปฏิบัติงานหรือรายงานอ่ืนที่กฎหมายก าหนดให้องค์กรหรือหน่วยงาน
ของรัฐต้องรายงานต่อวุฒิสภา เรื่อง รายงานประจ าปี ๒๕๖๒ ของกองทุน 
เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา ซึ่ งที่ประชุมได้มีมติ มอบหมายให้ 
คณะกรรมาธิการการศึกษา เป็นผู้พิจารณารายงานดังกล่าว พร้อมทั้งให้มีการแถลงความเห็น ข้อสังเกต หรือตั้งประเด็น
ซักถามต่อที่ประชุมวุฒิสภาในการพิจารณารายงานดังกล่าวต่อไป โดยมีก าหนดเวลาด าเนินการ ๓๐ วัน  

 ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ได้พิจารณาแล้ว 
เห็นควรมอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด
การปฏิรูปประเทศ และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษา 
เป็นผู้ด าเนินการพิจารณาศึกษารายงานฉบับดังกล่าว พร้อมทั้ งจัดท ารายงานผล 
การพิจารณาศึกษา รวมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ เพ่ือให้คณะกรรมาธิการได้น าไป
ประกอบการอภิปรายในที่ประชุมวุฒิสภาต่อไป 

ภาพ – ข่าว โดย ทิฆัมพร – ปรียานชุ 


